



คิดสักนิด...สะกิดใจ



หัวใจเธอมันน่ากราบ : สถิติ หัวใจ และความเชื่อวางใจ

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์เรื่องราวมากมายทั้งในส่วนข่าวสาระ
ในวงกว้าง และในส่วนของชีวิตส่วนตัวของเรา รู้สึกประทับใจกับ
เรื่องราวของสองสาวที่ต้องบอกว่า “หัวใจหัวใจของเธอมันน่ากราบ
จริงๆ”

เชื่อว่าเรายังคงจำเรื่องราวของ น้อง “กอบลาภ เทียมเมือง” ที่มีอายุเพียง 14 ปี แต่
น้องเธอมีสติอยู่ในชั้นเลิศ น้องเธอนอนหลับติดอยู่หลังรถฟอร์จูนเนอร์ ในขณะที่คนร้ายได้
บุกยึดรถของเธอ ขณะที่พ่อแม่ลงไปดูซื้อของและจอดรถที่ติดเครื่องเอาไว้ เป็นเพราะสติ
ของเธอแท้ๆที่ช่วยให้เธอไม่ตกใจร้องออกมา ทำให้โจรขโมยรถไม่รู้ตัว และส่งผลให้เธอ
สามารถหลบออกมาขอความช่วยเหลือ จนที่สุดช่วยให้สามารถจับโจรรายนี้ได้ในที่สุด

อีกหนึ่ง “หัวใจของเธอมันน่ากราบ” เรื่องราวของ “น้องไฉ” หรือนางสาวณัฐริดา
สุปรีयर สาวน้อยอายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ม.นเรศวร หัวใจของน้องเขาน่ากราบก็
เพราะ น้องยอมลาออกจากการเรียน ยอมออกจากความหวังที่จะก้าวหน้าในชีวิต เพื่อมา
ทำหน้าที่ลูกที่กตัญญู มาดูแลคุณแม่ที่ป่วยกะทันหัน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองแต่อย่างใด
ได้เลย ดูแล้วไม่ต่างจากคนเป็นอัมพาตเลยทีเดียว

“แม่จะไปที่ไหน ดิฉันจะไปที่นั่นด้วย แม่จะอยู่ที่ไหน ดิฉันก็จะอยู่ที่นั่น... พระ
เจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของดิฉันด้วย แม่ตายที่ไหน ดิฉันก็จะตาย และถูกฝังที่นั่นด้วย
(นรธ 1:16-17)

จากสองสาวน้อยนี้ที่มีหัวใจที่น่ากราบอยู่ที่เดียว ทำให้หันไปดูประวัติศาสตร์ในพระ
คัมภีร์ มีหญิงใดบ้างไหมที่ดูแล้วหัวใจเธอน่ากราบจริงๆ ก็ทำให้คิดถึง “พระนางเอสเธอร์”
แม้มีอันตรายถึงชีวิต เธอก็ยอมเพื่อช่วยพี่น้องร่วมชาติของเธอ “ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้ากษัตริย์

แม้จะเป็นการละเมิดกฎหมาย ถ้าจะต้องตาย ข้าพเจ้าก็ยอม”(อสร 4:16) ด้วยความเชื่อวางใจต่อพระเจ้า และรักประชาชนของเธอ ทำให้เธอทำในสิ่งที่กล้าหาญ น่าเคารพยกย่องในคุณธรรมเช่นนี้ อีกทั้ง “นางรุธ” หัวใจของเธอผู้นี้หัวใจของเธอมันน่ากราบก็เพราะเธอไม่ทิ้งแม่สามีที่หมดทุกสิ่งแล้วในชีวิต อีกทั้งชราเฒ่า แต่เธอยังยืนยันที่จะดูแลแม่สามีดูจุมแม่มของตนเอง ประทับใจจริงๆกับคำพูดที่เธอพูดกับแม่สามีของเธอ ไม่รู้จริงๆว่าโลกปัจจุบันจะพบหญิงเช่นนี้ได้มากน้อยเท่าไร

“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)

หญิงคนสุดท้ายนี้จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย เพราะหัวใจของเธอนั้นน่ากราบอย่างที่สุด เธอคือพระนางมารีย์ แม่พระของเรานี่เอง เพราะหัวใจที่วางใจต่อพระเป็นเจ้าเป็นที่สุด และหัวใจของพระนางที่สุภาพเป็นที่หนึ่ง เป็นเครื่องมือชิ้นเอกที่ร่วมกับแผนการแห่งความรอดของพระบิดา ให้พระเยซูคริสต์เจ้า องค์พระผู้ไถ่ได้นำความข่าวดี และความรอดความรักของพระบิดามาสู่เราทุกคน และวันนี้ เราละครับ เรามีหัวใจที่น่ากราบในเรื่องใดบ้างครับ...

โดย... นกขุนทอง

